



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 3 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กะเทยไทยซี้ซ่า! ถูกกลอนลามทางเพศ- ลดทอนความเป็นมนุษย์

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2550 16:16 น.

กะเทยไทยถูกกลอนลามทางเพศ แต่กลับถูกมองเป็นเรื่องส่วนตัว ถูกสถาบันทางสังคมตอกย้ำให้ต่ำต้อย ลดทอนความเป็นมนุษย์ เสนอความหลากหลายทางเพศต้องเกิดขึ้นในสังคม

ดร.กิตติกร สันคดีประภา อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ทำงานวิจัยเรื่อง **"การกลอนลามทางเพศกะเทย : นัยสำคัญภายใต้วาทกรรมรักต่างเพศ"** เปิดเผยว่า ในสังคมไทยยังมีกรอบความคิดของการแบ่งเพศมนุษย์มีเพียง 2 เพศ เป็นการแบ่งเพศโดยใช้แนวคิดเพศตามธรรมชาติ นั่นคือ เพศหญิงและเพศชาย การที่สังคมมีแนวคิดว่า มนุษย์ต้องมีเพียง 2 เพศนั้น ส่งผลให้วิถีคิดและความเชื่อว่าโลกนี้มีระบบคิดเรื่องเพศในแบบอื่นนั้น ไม่ว่าจะเป็หญิงรักหญิง หรือชายรักชาย ไม่ได้ได้รับการยอมรับ ถูกมองว่า ซ่า ขอบ ลึกเพศ สังคมมองกลุ่มคนเหล่านี้ดลกขบขัน นำรังเกียจ สถานะและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆ งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสนใจศึกษาชีวิตของกะเทย กะเทยในสังคมไทยถูกทำให้ต่ำต้อยกว่าผู้คนในกลุ่มรักต่างเพศ มีการตอกย้ำกลุ่มกะเทย ว่า ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางความรู้ทางศาสนา ผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันทางกฎหมาย สถาบันการแพทย์และจิตวิทยา ผู้คนในสังคมละเลยคนกลุ่มนี้

"แม้แต่การกลอนลามทางเพศ สังคมไทยยังให้ความสำคัญ และยอมรับเรื่องผู้หญิงถูกกลอนลาม หรือผู้ชายถูกกลอนลาม หากแต่เมื่อกะเทยถูกกลอนลามนั้น มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา บางครั้งมีการพูดคุยกันแบบสนุกปาก สังคมไม่คิดถึงคนกลุ่มนี้เลย การจัดระเบียบแห่งเพศของสังคมยุคใหม่ จึงมีรากฐานที่เกาะเกี่ยวเหนียวแน่นกับอุดมการณ์รักต่างเพศ ในความเป็นจริงกะเทยมีอยู่ในสังคมประวัติศาสตร์มานานแล้ว แต่ไม่ได้ถูกจับจ้องตรวจตราเหมือนยุคสมัยนี้ ไทยรับอารยธรรมต่างประเทศเข้ามาเมื่อครั้งเปิดประเทศในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ซึ่งความรู้เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการแบ่งแยกความเป็นเพศก็ค่อยๆ เข้ามาสู่ความคิดของรัฐและผู้ปกครอง"

ดร.กิตติกร กล่าวอีกว่า บ่อยครั้งที่เรามองว่าเรื่องราวของกะเทยเป็นประเด็นส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และไม่มีจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับสังคม เป็นการยากที่คนในสังคมจะมองเรื่องราวกะเทยด้วยความเข้าใจ เพราะถูกสายตา ประกอบกับวิถีคิดแบบเดิมครอบงำไว้

เรื่องราวของกะเทยจึงถูกมองอย่างผิวเผินและคับแคบมาก จนทำให้เราละเลยสิทธิความเป็นมนุษย์ของกะเทยในอันที่จะดำรงอยู่ในโลกอย่างมีความสุขร่วมกัน และมีศักดิ์ศรีไม่ถูกเอาเปรียบเอาเปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องเพศ จนกะเทยกลายเป็นเพียงผู้บ่าบัดความใคร่ให้ผู้ชาย จากงานวิจัยชิ้นนี้ยังมองว่าแท้จริงปัญหาของกะเทยไม่ได้เกิดจากตัวกะเทย หากแต่เกิดจากระเบียบสังคมและอุดมการณ์หลัก ซึ่งได้วางบรรทัดฐานให้กับคนในสังคม ตั้งแต่วิถีคิด และการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ มีผลกระทบต่อผู้ไร้อำนาจอย่างเช่นกะเทยและทำให้กะเทยต้องดำรงชีวิตในแบบหนึ่ง

ขณะเดียวกัน สังคมก็วาดภาพทางสังคมเอาไว้ ด้วยความรู้ที่ถูกสร้าง และดอกย้าผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ หากเรายอมรับความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น สังคมจะบังเกิดความสุขในการอยู่ร่วมโดยยอมรับความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างมิใช่เพียงแค่ความผิด ความเลว หรือมีความหมายในเชิงลบเท่านั้น การตัดสินคนโดยใช้บรรทัดฐานทางวาทกรรม แทนที่จะใช้ความรู้สึกที่แท้จริงของเราจะทำให้คนเราหลงทาง ในความเป็นจริงความแตกต่างหลากหลายเป็นความสวยงามและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ที่สุดแล้วความหมายของสิ่งต่างๆ จึงไม่มีความตายตัว แต่เลื่อนไหลได้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความจริง และความหมายที่ถูกสร้างขึ้น ณ เวลาหนึ่งและสถานการณ์หนึ่ง ความจริงแล้วเรื่องปกติที่เรามองเห็นและเข้าใจอย่างเช่นผู้หญิงแท้ต้องรักกับผู้ชายแท้จึงอาจไม่ใช่เรื่องปกติ ความจริงที่เรารับรู้และเชื่อมั่นจึงอาจไม่ใช่ความจริงอย่างที่เราคิดเสมอไป ด้วยเหตุนี้เองการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายนั้นเป็นไปได้